



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๙๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- สภาองเกรสผลักดันกฎหมายเคท (Kate's law)

๒. ญี่ปุ่น

- รัฐสภาญี่ปุ่นออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสิโน

๑. สหรัฐอเมริกา : สภาคองเกรสผลักดันกฎหมายเคท (Kate's law) (วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐)

สภาคองเกรสได้รื้อฟื้นกฎหมายเคท (Kate's law) อีกครั้ง โดยกำหนดโทษจำคุกขั้นต่ำ ๕ ปี สำหรับผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งได้แก่ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศ และถูกเนรเทศออกนอกสหรัฐอเมริกา แต่เดินทางกลับเข้าสู่สหรัฐอเมริกาอีกโดยผิดกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้ตั้งชื่อตาม Kate Steinle สตรีวัย ๓๒ ปี ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในอ้อมกอดของบิดาตนเอง เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คนร้ายคือนาย Juan Francisco Lopez-Sanchez ซึ่งเคยถูกเนรเทศออกจากสหรัฐอเมริกาถึง ๕ ครั้ง แต่ยังคงลักลอบกลับเข้าประเทศอีก ทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๙ สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ แต่ต้องตกไปเพราะมติไม่เห็นด้วยของสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครต ในที่สุดร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนาย Steve King สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันจากรัฐไอโอวา และเสนอต่อวุฒิสภาโดยนาย Ted Cruz สมาชิกวุฒิสภาพรรครีพับลิกันจากรัฐเท็กซัส

นาย King กล่าววิจารณ์การบริหารงานของประธานาธิบดีบารัค โอบามา ว่าดำเนินนโยบายตรวจคนเข้าเมืองที่ขาดกฎเกณฑ์ ทำให้โศกนาฏกรรมนี้ถูกมองเป็นเรื่องปกติ การที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม เท่ากับว่าเพิกเฉยต่อเงินภาษีที่จ่ายโดยผู้เคราะห์ร้ายอย่าง Kate Steinle

ซานฟรานซิสโกเป็นหนึ่งในกลุ่มเมืองที่ให้ที่หลบภัยสำหรับผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (sanctuary cities) นายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ยกกรณีการเสียชีวิตของ Kate Steinle มาพูดเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีว่า ตนจะไม่อนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลกลางแก่เมืองที่ให้ที่หลบภัยแก่ผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เพราะถือว่าไม่ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้ ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้อ้างว่าคณะกรรมการพิจารณาดีความของสหรัฐอเมริกา อาจจะต้องสูญเสียงบประมาณถึง ๒ พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี เพื่อผู้ต้องหาที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งมีถึงราว ๕๗,๐๐๐ คน

ที่มา : www.washingtontimes.com (๖ มกราคม ๒๕๖๐)

www.lawyerherald.com (๑๐ มกราคม ๒๕๖๐)

www.washingtontimes.com (๑๒ มกราคม ๒๕๖๐)

๒. ญี่ปุ่น : รัฐสภาญี่ปุ่นออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสีโน (วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ สภาแห่งชาติหรือสภาไดเอทของญี่ปุ่นออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดบ่อนคาสีโนในประเทศได้ โดยได้รับความเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเสียงส่วนใหญ่มาจากสมาชิกพรรค Liberal Democratic (LDP) และกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาแล้ว กฎหมายฉบับนี้อุญาตให้เปิดบ่อนคาสีโนในรีสอร์ทที่ประกอบด้วยโรงแรมและส่วนอำนวยความสะดวกด้านความบันเทิงอยู่ในที่เดียวกันได้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังดำเนินการในเรื่องบทบัญญัติสำคัญเพื่อใช้ประกอบกฎหมายฉบับนี้

ทั้งนี้ รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีชินโสะ อาเบะ สนับสนุนการออกกฎหมายดังกล่าว เพราะเห็นว่า จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง แต่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกลับแย้งว่าการเปิดบ่อนคาสีโนจะยิ่งทำให้ปัญหาเรื่องการติดพนันและความปลอดภัยของประเทศยิ่งเลวร้ายลง

การเปิดบ่อนคาสีโนอย่างถูกกฎหมายจะเริ่มดำเนินการได้หลังปี ๒๕๖๔ ภายหลังจากจัดกีฬาโอลิมปิก ณ กรุงโตเกียว โดยต้องมีการเตรียมการร่างกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ อาทิ จำนวนและที่ตั้งของคาสีโน ข้อห้ามต่างๆ และอัตราภาษี ซึ่งคาดว่าจะอาจใช้เวลามากกว่า ๑ ปี จึงจะได้รับความเห็นชอบ

จากการสำรวจความคิดเห็นทางโทรศัพท์ของประเทศญี่ปุ่นจาก NHK ผลปรากฏว่า ประชาชนร้อยละ ๔๔ ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว มีผู้เห็นด้วยเพียงร้อยละ ๑๒ และอีกร้อยละ ๓๔ ไม่ออกความคิดเห็น

ปัจจุบันการเปิดบ่อนคาสีโนในญี่ปุ่นยังขัดต่อกฎหมาย เว้นแต่การพนันม้าแข่ง การแข่งรถจักรยาน และเรือ ที่ได้รับอนุญาตเพราะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สำหรับการพนันที่พบได้ทั่วไปในญี่ปุ่นคือปาจิงโกะ ซึ่งยอมให้มีการเล่นกันทั่วไป เนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับการพนันยังไม่มี ความชัดเจน

ที่มา : www.japantimes.co.jp (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

www.nippon.com (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

www.bbc.com (๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)

www.usnews.com (๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙)

นางสาวกัลยา ดวงทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐